

สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ครั้งที่ ๒ สมัยสามัญทั่วไป  
วันพุธที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

โดยสุพัตรา พรหมศร

สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

การประชุมเริ่มในเวลา ๑๔.๑๐ นาฬิกา ภายหลังจากปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในที่ประชุมเกี่ยวกับปัญหาในพื้นที่ประมาณ ๑ ชั่วโมง ๑๕ นาที จากนั้นประธานที่ประชุม ฯ (นายเจริญ จรรย์โกมล) รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่อง ด้วยได้มีประกาศสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่องให้ผู้ที่อยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรครักประเทศไทย ลำดับที่ ๕ คือนายสมเพชร แต่งงาม เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนนายพงศ์ศักดิ์ เรือนเงิน ซึ่งได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และเป็นเหตุให้สมาชิกภาพความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง

จากนั้นได้เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับที่ ๑ คือร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วและเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ครั้งนี้

สำหรับสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้คือ โดยที่ปัจจุบันการปฏิบัติหน้าที่ของนักสังคมสงเคราะห์มีบทบาทเพิ่มมากขึ้นและครอบคลุมหลายด้าน และมีกฎหมายอีกหลายฉบับที่ได้กำหนดหน้าที่ของนักสังคมสงเคราะห์ในการปฏิบัติงานซึ่งเกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน โดยเฉพาะผู้ประสบปัญหาในการดำรงชีวิตให้สามารถกระทำหน้าที่ทางสังคมและดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข จึงสมควรให้มีองค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ในรูปของสภาวิชาชีพ เพื่อควบคุมมาตรฐานและจรรยาบรรณการประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้และมาตรฐานการประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพสังคม

สงเคราะห์มีคุณภาพและมาตรฐานและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพมากขึ้น จึงต้องมีกฎหมายมารองรับองค์กรในการทำหน้าที่ยังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ

การอภิปรายของสมาชิกต่อร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้มีการตั้งข้อสังเกตใน ส่วนของชื่อร่างพระราชบัญญัติและการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรตามร่าง พระราชบัญญัติฉบับนี้ให้มีความเหมาะสมสำหรับการกำหนดบทบาทหน้าที่ตาม ความเหมาะสมให้เกิดคุณภาพและมาตรฐานสูงสุดต่อไป

ภายหลังการอภิปรายที่ประชุมได้ลงมติวาระที่ ๓ เห็นชอบต่อร่าง พระราชบัญญัติฉบับนี้ พร้อมข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ทำยร่าง พระราชบัญญัติ

จากนั้นที่ประชุมได้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเวนคืน อสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลห้วยโป่งและตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมที่ดินแปลง หมายเลขที่ ๒๐๗ เนื่องจากการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อจัดตั้งนิคม อุตสาหกรรมและกิจการอื่นที่เป็นประโยชน์หรือเกี่ยวเนื่องกับนิคมอุตสาหกรรม ตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลห้วยโป่ง และตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๒๗ มีข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อน จากความเป็นจริง ทำให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์มีที่ดินอยู่ในแนวเขตที่ต้อง เวนคืน แต่ไม่ปรากฏรายชื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายที่ ต้องเวนคืนตามบัญชีท้ายกฎหมายฉบับนี้ ซึ่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้เจรจาเพื่อทำความเข้าใจขอซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวจากเจ้าของที่ดินแล้วแต่ ไม่สามารถตกลงได้ จึงต้องมีกฎหมายฉบับนี้ออกมาบังคับใช้

สำหรับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ที่ประชุมฯ ได้ลงมติวาระที่ ๓ เห็นชอบ พร้อมข้อสังเกตท้ายร่างพระราชบัญญัติซึ่งมีสาระสำคัญคือ เนื่องจากการ เวนคืนอสังหาริมทรัพย์แต่ละครั้งอาจมีการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในแนว เขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะต้องเวนคืนในระหว่างที่ดำเนินการออกกฎหมาย อัน ส่งผลให้อสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเวนคืนมีปัญหาในการระบุรายชื่อเจ้าของหรือผู้ ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายและแผนที่ท้ายอาจไม่ตรงกัน จึงควรมีมาตรการ

ทางกฎหมายเพื่อป้องกันการดำเนินการดังกล่าวโดยอาจแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อรองรับกรณีดังกล่าวด้วย

จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพแพथย์แผนไทย ต่อเนื่อง โดยสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัตินี้คือ โดยที่การประกอบโรคศิลปะสาขาการแพथย์แผนไทย อยู่ในความควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ ซึ่งมีคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะทำหน้าที่กำกับดูแลการประกอบโรคศิลปะทำหน้าที่กำกับ ดูแลการประกอบโรคศิลปะสาขาต่าง ๆ และมีคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพथย์แผนไทย ทำหน้าที่ควบคุมการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพथย์แผนไทย รวมทั้งจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ซึ่งในปัจจุบันจำนวนผู้ประกอบโรคศิลปะในสาขาการแพथย์แผนไทยมีจำนวนมากขึ้น ประกอบกับมีบุคลากรเหล่านี้มีคุณวุฒิ วิทยุฒิ ความรู้ความชำนาญด้านวิชาชีพแพथย์แผนไทยและมีศักยภาพเพียงพอที่จะปกครองตนเองได้ในวงการแพथย์แผนไทยด้วยกันและยังเป็นการสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่ให้บุคคลมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม รวมตลอดจนให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรง จึงสมควรแยกการกำกับดูแลและการควบคุมการประกอบวิชาชีพแพथย์แผนไทยออกจากอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการประกอบโรคศิลปะและคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพथย์แผนไทย โดยจัดตั้ง สภาแพथย์แผนไทย ขึ้นเพื่อส่งเสริมการประกอบวิชาชีพแพथย์แผนไทย กำหนดและควบคุมมาตรฐานการประกอบวิชาชีพและจรรยาบรรณแพथย์แผนไทย และควบคุมมิให้มีการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากบุคคล ซึ่งไม่มีความรู้ อันก่อให้เกิดภัยและความเสียหายแก่ประชาชน พร้อมกับเป็นการสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาให้การประกอบวิชาชีพแพथย์แผนไทย มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

การอธิบายของสมาชิก ต่อร่างพระราชบัญญัตินี้สมาชิก มีความเป็นห่วงและตั้งข้อสังเกตในส่วนของชื่อร่างพระราชบัญญัติ การดำเนินงานของสภาการแพथย์แผนไทย คุณสมบัติของสมาชิกแพथย์แผนไทย รวมทั้งการควบคุม

การประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยให้มีความชัดเจนเพื่อประโยชน์สูงสุดกับการดำเนินงานขององค์กรดังกล่าว สำหรับในมาตรา ๑๔ (๑) ว่าด้วยองค์ประกอบของคณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย ที่ประชุมได้ลงมติเสียงส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับกรรมาธิการเสียงข้างมากด้วยคะแนน ๑๗ เสียง ต่อ ๓๕๙ เสียงจึงทำให้มาตราดังกล่าวต้องกลับไปใช้ตามร่างเดิม

ภายหลังการอภิปรายและทบทวนสาระของร่างพระราชบัญญัติทั้งฉบับแล้ว ที่ประชุมได้ลงมติวาระที่ ๓ เห็นชอบต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว

ปิดประชุมเวลา ๑๘.๑๔ นาฬิกา